



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส่วนนวัตกรรมการเรียนรู้ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๑๘)
ที่ กท ๐๔๐๑/ ๕๕๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการ กทม. (News HRD Letter)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา-
กรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการ กทม.
(News HRD Letter) ฉบับเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการพัฒนา
ในรูปแบบต่าง ๆ และกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการให้ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ทาง www.bangkok.go.th/training หรือ facebook
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นพ/อภิมภ

(นางสาวเจริญลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมการเรียนรู้ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

NEWS HRD

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2564

LETTER



สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอแจ้งกำหนดการการฝึกอบรมหลักสูตร

“นักบริหารมหานครระดับต้น”

ดังนี้



รุ่นที่ 38 ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 18 มิถุนายน 2564 (พิธีเปิดการฝึกอบรมในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน)

รุ่นที่ 39 ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2564 (พิธีเปิดการฝึกอบรมในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา)

มาแล้วหลักสูตรที่หลายคนรอคอย “Coaching & Mentoring”

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน”

สำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน - อาวุโส

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน

coaching

ด้วยทักษะ Coaching & Mentoring ทักษะการสื่อสารและเทคนิคต่าง ๆ

ลักษณะการฝึกอบรมเป็นแบบไป - กลับ 5 วันทำการ โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้

สำนัก/ส่วนราชการใน สนป. รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 26 และ 30 - 31 มีนาคม 2564 (ชำนาญการพิเศษหรืออาวุโส)

รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 (ชำนาญการหรือชำนาญงาน)

สำนักงานเขต รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 (ชำนาญการพิเศษหรืออาวุโส)

รุ่นที่ 4 วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 (ชำนาญการหรือชำนาญงาน)

นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 27

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) รุ่นที่ 27

เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีวิสัยทัศน์ คักยภาพและทักษะทางการบริหารในการพัฒนาเมือง

ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างสัมพันธภาพ

และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เข้าอบรม

ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด และมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง

สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ

เปิดรับสมัคร บนก.27

www.bangkok.go.th/training

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์



สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
พัฒนา สำนักคึก มีคุณธรรม





สพข. ยกระดับกิจกรรม MIO สู่วิธีการพัฒนาองค์กร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องปัญญาพัฒน์ นางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผอ.สพข.

ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรม "การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร"

(Mindfulness in Organization : MIO) เพื่อเป็นวิถีขององค์กร ซึ่ง สพข. ประกาศเจตนารมณ์และเริ่มขับเคลื่อน MIO

เป็นเครื่องมือทางการบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

กิจกรรมการนำ MIO เป็นวิถีการทำงาน เช่น กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติการทำสมาธิและสติในการทำงาน โดยมีทีมวิทยากรภายในสถาบันฯ (MIO TOT) ให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดเดือนมีนาคม และจะดำเนินการใช้สติในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ในเดือนเมษายน 64 เป็นต้นไป ได้แก่



สติในการทำงาน เช่น การทำสมาธิทุกวัน การทำงานอย่างมีสติ

สติในทีม เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การประชุมด้วยสติสนทนา

สติในองค์กร เช่น กัลยาณมิตรสนทนา, การอภิปรายอย่างสร้างสรรค์

สพข. มุ่งมั่นในเจตนารมณ์การนำแนวทาง MIO มาปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

MIO TOT กิจกรรมการทำสมาธิ ฝึกสติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์



ที่ตั้ง : สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
บรรณธิการ : นางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ
กองบรรณธิการ : ส่วนวิทยกรรมการเรียนรู้
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ถนนวิภาวดี แขวงสีจิ้งฉ่า เขตพระนคร กทม.
โทร. 0 2621 1520 แฟกซ์ 0 2224 3066